

THÔNG BÁO**Kết luận của Đồng chí Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
và Đồng chí Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
về các dự án giao thông lĩnh vực hàng không, đường bộ
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh**

Ngày 08 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã đồng chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các dự án: (1) Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; (2) Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; (3) Dự án đường Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh; (4) Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Tham dự cuộc họp, về phía Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) có Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc; UBND thành phố Thủ Đức, UBND Quận Tân Bình; Ban QLDA Giao thông. Về phía Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Cục QLXD & CLCTGT, Vụ Đối tác công tư, Vụ Kế hoạch đầu tư, Cảng vụ Hàng không miền Nam, Ban QLDA Mỹ Thuận; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã thống nhất với Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình kết luận một số nội dung như sau:

Bộ GTVT và UBND TP.HCM luôn chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện các Dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố để từng bước hình thành hệ thống giao thông hiện đại liên vùng, giải quyết các điểm nghẽn giao thông giúp kinh tế phát triển. Hiện nay Bộ GTVT và TP.HCM cần tập trung đôn đốc các thủ tục GPMB để sớm khởi công các Dự án đã bố trí được vốn như Dự án lên quan tới đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Dự án thành phần 1A Tân Vạn - Nhơn Trạch; chuẩn bị nhanh các dự án để sớm báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc Hội. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các Dự án nêu trên Bộ GTVT thống nhất và đề nghị UBND TP.HCM:

1. Đối với Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh:

Đây là dự án sử dụng vốn vay ODA, do thời hạn của Hiệp định, nên dự án phải phần đầu khởi công dự án vào tháng 2/2022. Hiện nay các gói thầu chuẩn bị đấu thầu, vì vậy cần phải đẩy nhanh công tác GPMB, Bộ GTVT và UBND thành phố thống nhất:

- UBND TP.HCM thống nhất chủ trương bố trí vốn đủ cho tiểu dự án GPMB đoạn qua TP Thủ Đức và sớm có văn bản gửi Bộ KHĐT thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư trước ngày 18/11/2021;

- Trong khi chờ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Dự án, UBND TP.HCM xem xét bố trí trước phần vốn GPMB 148,91 tỷ đồng đã được xác định trong quyết định duyệt dự án để kịp triển khai công tác GPMB; đề nghị UBND TP Thủ Đức khẩn trương triển khai các thủ tục GPMB theo quy định như Thông báo thu hồi đất, tuyển chọn tư vấn để đo đạc lập bản đồ địa chính, kiểm đếm, xây dựng các phương án đền bù .v.v.. Trong khu vực cần thu hồi đất cho dự án có đất của Nông trường dừa do Nhà nước đang quản lý, giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức rà soát hiện trạng và tham mưu thủ tục, báo cáo UBND thành phố quyết định thu hồi trước để khởi công đầu tháng 2/2022.

2. Đối với Dự án nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:

UBND TP.HCM cam kết sớm có văn bản gửi Bộ Quốc phòng thống nhất theo đề nghị của Bộ Quốc phòng về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP; đồng thời sẽ chỉ đạo các Sở, Ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ HK miền Nam và ACV trong công tác thu hồi bàn giao đất; bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm TP.HCM (2021-2025), kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Tân Bình đối với phần diện tích 16,05ha để sớm triển khai xây dựng nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với Dự án đường Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh:

Thủ tướng và các Phó thủ tướng đã có nhiều văn bản giao UBND TP.HCM chủ trì cùng UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, phối hợp với Bộ GTVT thống nhất trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án để báo cáo Chính phủ.

Đây là dự án có quy mô lớn, chi phí giải phóng mặt bằng theo báo cáo của TEDI là hơn 48 nghìn tỷ đồng, rất khó triển khai theo hình thức PPP nếu không có hỗ trợ vốn ngân sách NN. Hiện nay theo báo cáo của 4 tỉnh thành phố có đường vành đai thì không có khả năng cân đối bố trí ngân sách cho dự án trong nhiệm kỳ 2021-2025, vì vậy đề nghị TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An cần sớm thống nhất phương án đầu tư và có cơ chế để thực hiện Dự án, sớm báo cáo Chính phủ xem xét. Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh cần phải

sớm thực hiện các thủ tục đề trình dự án; đồng thời chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan khẩn trương phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An để thống nhất các nội dung liên quan đến hồ sơ BCNCKT. Cập nhật lại chi phí GPMB và nghiên cứu, tính toán thêm các phương án đầu tư, (trong đó xem xét đề xuất nguồn NSTW hỗ trợ từ gói bổ sung vốn của Chương trình phục hồi kinh tế bền vững). Bộ GTVT giao Ban QLDA Mỹ Thuận và TEDI phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của UBND Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh liên quan trong quá trình thực hiện.

4. Đối với Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây:

- Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM:

+ Chỉ đạo UBND TP. Thủ Đức khẩn trương cung cấp thông tin quy hoạch của địa phương liên quan đến dự án; đồng thời sớm có văn bản góp ý về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, đặc biệt nội dung liên quan đến công tác GPMB (xác định khối lượng, đơn giá...) trong TMĐT theo góp ý đề xuất dự án của UBND TP.HCM tại công văn số 3025/UBND-DA ngày 10/09/2021.

+ Giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông cung cấp thông tin quy mô, thiết kế kết nối, kế hoạch thực hiện của dự án Xây dựng nút giao An Phú; kế hoạch hoàn thiện đường vành đai 2 và các hạng mục khác trên tuyến để Bộ GTVT hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ GTVT thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn;
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị dự hợp;
- Lưu VT, CQLXD.

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Kiều Nguyệt